



Những khoản thuế cần đóng lúc trúng xổ số miền nam ?

Tôi phải đóng bao nhiêu thuế khi trúng xsmn? Số tiền thực nhận không phải là trị giá giải thưởng in trên vé mà bạn còn phải thực hành trách nhiệm nộp thuế thu nhập tư nhân theo quy định của luật pháp.

do vậy, dù bạn sở hữu may mắn sở hữu được tờ vé số trúng thưởng hay không thì cũng nên đọc bài viết sau để lúc trở thành tỷ phú không phải ngỡ ngàng.

Những loại thuế cần đóng sau khi trúng [kết quả xổ số miền Nam](#) mà bạn cần biết

nếu 1 ngày may mắn mỉm cười sở hữu bạn khi bạn trúng một tấm vé số trị giá, đừng quên đổi vé số trúng thưởng và thực hiện trách nhiệm thuế đối sở hữu quốc gia và phường hội. Đây là điều bạn cố định phải khiến sau khi trúng số.

Số tiền này là bao nhiêu? Đây là mức thuế thu nhập tư nhân đối sở hữu người trúng thưởng được công bố theo quy định tại Điều 15 Thông tư 111/2013 / TT-BTC.

những hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn tính số thuế thu nhập cá nhân thực tiền mà bạn phải nộp.

Căn cứ tính thuế lúc trúng thưởng [kết quả xổ số miền Nam](#) lúc bạn trúng thưởng

Theo thông báo trên, lúc trị giá giải thưởng của vé số vượt quá 10.000.000 đồng sẽ được áp dụng thuế suất. nhắc bí quyết khác, nếu bạn trúng rộng rãi vé số đồng thời mang số tiền dưới 10.000.000 đồng thì bạn sẽ ko cần thực hành bổn phận này.

Số thuế phải nộp theo luật sẽ được phân tách như sau: tỉ dụ bạn trúng giải thưởng 15.000.000 đồng thì số thuế phải nộp là 5.000.000 đồng.

Vậy nếu như 1 người trúng nhiều giải trên 1 tờ vé số thì phải tính thuế như thế nào?

1 số cảnh huống cần giải thích lúc xổ số trúng cùng lúc như sau:

Trường hợp 1: Bạn trúng song song hai tờ vé số giá trị 8.000.000 đồng, mỗi tờ vé số nhỏ hơn quy định nên chẳng phải nộp thuế.

Trường hợp 2: Bạn đồng thời trúng 2 giải trên 1 tờ vé số. giả dụ tổng số tiền thắng của hai giải này lớn hơn số tiền quy định, bạn sẽ phải nộp thuế.

Bạn cũng sở hữu thể Nhận định thêm về trường hợp xổ số 1 trúng 2 giải rất đa dạng này, Các bạn cần biết rõ luật

Bí quyết tính thuế TNCN khi bạn may mắn trúng [kết quả xổ số miền Nam](#)?

ví như số tiền trúng thưởng > 10.000.000đ và sở hữu 2 người trúng thưởng thì số tiền nộp thuế TNCN sẽ được chia đều cho 2 người.

Công thức tính thuế TNCN

Thuế thu nhập tự nhiên được tính theo thuế suất 10% / giải trên 10.000.000 đồng sở hữu phương pháp tính như sau:

Số tiền phải trả = (Tổng giải thưởng - 10.000.000 VND) × 10%

Số tiền thực tế nhận được = Tiền thắng cược - Thuế

trong khoảng công thức này, người chơi hoàn toàn với thể tính toán được số tiền mình phải bỏ ra cũng như nhận được từ những lần trúng thưởng.

thời điểm xác định thu nhập cá nhân chịu thuế

Theo quy định của luật pháp cũng như công ty Xổ số kiến thiết thì thời khắc thu nhập cá nhân được xác định khi cơ quan xskt trả thưởng cho người trúng thưởng. Theo quy định, các doanh nghiệp này sẽ khấu trừ trực tiếp thu nhập tự nhiên mà người chơi phải nộp và chuyển vào ngân sách Nhà nước.